



**ประธาน กสทช.
รอรัฐบาลใหม่**

กาวใจเชื่อม 7 องค์กร > 02

ประธาน กสทช. รอรัฐบาลใหม่ เป็นกาวใจเชื่อม 7 องค์กร



กสทช.

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์



ประธาน กสทช. รอรัฐบาลใหม่ เป็นกาวใจเชื่อมความเห็นต่าง 7 องค์กร หลังชนวนรอยร้าวครบรอบทรู-ดีแทค สนับสนุนบอลลูก 600 ล้าน คาดได้ เลขาธิการฯ ภายในเดือน ก.ย.

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ยอมรับมีความหนักใจในการบริหารจัดการ หลังจากเข้ามารับตำแหน่ง เนื่องจากบอร์ด กสทช. มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของกฎหมายส่งผลให้ไม่มี โครงการใหม่ออกไป ปมปัญหาเริ่มตั้งแต่ ความคิดเห็นเรื่องควรวางธุรกิจระหว่าง

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู กับ บริษัท โทเทิล แอ็ดเชิส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค โดยเฉพาะข้อถกเถียง เรื่อง มาตรการ กำกับดูแลการรวมธุรกิจในการ กิจการ โทรคมนาคม และ ให้พิจารณาดำเนินการ ตามประกาศฉบับปี 2561 ขณะที่การ ควรวางธุรกิจเป็นสิทธิของรัฐธรรมนูญ กำกับดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ดังกล่าวได้เข้าที่ประชุมจำนวน 9 ครั้ง เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบการรวมธุรกิจ จน ในที่สุดบอร์ด กสทช. มีมติเสียงข้างมาก รับทราบการควรวางธุรกิจ

“บอร์ด กสทช. จำนวน 5 คน ได้ รับการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 65



ถ้าเสนอรายชื่อ ผู้ผ่านคุณสมบัติเข้า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ ก็ต้องเริ่มกระบวนการ สรรหาเลขาธิการ กสทช.รอบใหม่ ตามที่ประชุม



เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ ควบรวม
ทรู กับ ดีแทค แปรความทางด้านกฎ
ต่างกัน นอกจากเรื่อง ทรู กับ ดีแทค
แล้วยังมีเรื่องนำเงินกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือ กองทุน กทปส.
ไปสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด
ฟุตบอลโลก 2022 จำนวน 600 ล้านบาท
สนับสนุนฟุตบอลโลก และ ผู้ชมจำนวน
มากไม่สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้
เนื่องจากติดลิขสิทธิ์จนกลายเป็นจุดดำ
สองประเด็นหลักกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ของปัญหา”

ศาสตราจารย์คลินิก นาย
แพทย์สรณ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา
พยายามจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และ เชื่อว่าสักวันบอร์ด กสทช. มี
ความสมดุลเกิดขึ้น หากรัฐบาลจัด
ตั้งสำเร็จน่าจะมีอะไรใหม่ๆ ออกมา
เชื่อมโยงบอร์ด กสทช.หาทางออก
เพื่อแก้ไขร่วมกันได้

ในส่วนของทางเลือกเลขาธิการ
กสทช.คนใหม่คาดว่าจะภายในปลาย
เดือนสิงหาคม หรือ เดือนกันยายน
นี้ สามารถจะสรรหาเลขาธิการ
กสทช.อย่างเป็นทางการ

“ถ้าเสนอรายชื่อผู้ผ่าน
คุณสมบัติเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช.
พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบก็ต้องเริ่ม

กระบวนการสรรหาเลขาธิการ กสทช.
รอบใหม่ตามที่ประชุม”

ส่วนความตึงเครียดในการ
ดำเนินการพิจารณารวมธุรกิจระหว่าง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จำกัด และบริษัท ทริปเปิ้ลที
บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ
3BB คณะอนุกรรมการอยู่ระหว่าง
ดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่
เกินเดือนพฤศจิกายน 2566

ศาสตราจารย์คลินิก นาย
แพทย์สรณ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
มาตรการกำกับดูแลแพลตฟอร์มการ
แพร่เสียงผ่าน บริการดิจิทัล
แพลตฟอร์ม หรือ OTT ล่าสุด บอร์ด
กสทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านการให้บริการสื่อสารผ่าน
แพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร. พิงรอง งามสุด
กรรมการ กสทช. เป็นประธานคณะ
อนุกรรมการ พิจารณาในเรื่องนี้
กรณีของ OTT ต้องยอมรับว่า
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กฎหมายกำกับดูแลตามไม่ทันจึงไม่
ได้กำหนดกรอบเวลาในเรื่องนี้ ที่
สำคัญกฎหมายยังไม่ระบุชัดเจนให้
อำนาจใครเป็นผู้บริหารจัดการ การ
กำกับดูแลต้องเป็นนโยบายของรัฐบาล
และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม หรือ ดีอี สั่งการเป็น
อำนาจลงมาเพื่อให้บทบาทและ
หน้าที่หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
เพราะ กสทช.ไม่สามารถออกประกาศ
เป็นอำนาจหน้าที่ของตนเองได้อาจ
จะถูกฟ้องร้องเพราะใช้อำนาจหน้าที่
เกินขอบเขต

สำหรับ OTT เป็นการให้
บริการในลักษณะ Service Provider
โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการ Video
On-demand Services (VOD) และ
Video Sharing Platform Services
(VSP) มีสถานะเป็น Service Pro-
vider ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของ กสทช. ●

11 ช่องยิงสด ทางโจวเกมส์

ดูกันเต็มตา เอไอเอสรวม

แฟนกีฬาได้เชียร์นักกีฬาไทย
เต็มอิม ในการแข่งขันกีฬาเอเชียน
เกมส์ ครั้งที่ 19 **★ มีต่อหน้า 14**

11 ช่องยิงสด ☆ *ต่อจากหน้า 13*
“ทางโจวเกมส์” ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. ถึง 8 ต.ค.นี้ โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เป็นแม่ข่ายผ่านทาง 11 ช่องทีวีดิจิทัล รวมทั้ง AIS PLAY ทุกแพลตฟอร์ม ประเดิมด้วยฟุตบอลไทยที่เตะก่อนพิธีเปิดในวันที่ 19 ก.ย. ส่วนช่วงเป็นทางการเริ่ม 23 ก.ย.

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วยสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) และรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการพันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ร่วมกันแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงระหว่างวันที่ 23 ก.ย. ถึง 8 ต.ค. ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อ 25 ส.ค.

ผู้ว่าการ กกท.กล่าวว่า การถ่ายทอดสดครั้งนี้เป็นการฝึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ตอบรับร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดยจะถ่ายทอดสดผ่าน 11 ช่องทีวีดิจิทัล และทาง AIS PLAY ทุกแพลตฟอร์ม มั่นใจว่าคนไทยจะได้ติดตามเชียร์นักกีฬาไทยมากที่สุด ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและส่งต่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านทาง กกท. เพื่อให้คนไทยได้เชียร์นักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาต่างๆ เอเชียนเกมส์ครั้งนี้จะมีการเชียร์ที่สนุกเข้มข้นกว่าซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาแน่นอนเราจะได้เห็นกีฬาสากลมากขึ้น การแข่งขันมีมาตรฐานมากขึ้นแต่ก็มีควม

ยากลำบากของนักกีฬาไทยในการคว้าเหรียญมากขึ้น แต่จากการเก็บตัวฝึกซ้อมเชื่อว่าทัพไทยจะทำผลงานได้ดี และคนไทยจะได้ดูชนิดกีฬาที่หลากหลาย แต่จะเน้นกีฬาความหวัง กีฬายอดนิยม ถ่ายทอดสดให้ได้รับร่วมเชียร์นักกีฬาไทยเพื่อมอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ

โดยในงานแถลงข่าวยังมีตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ร่วมพูดคุยถึงการเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปร่วมแข่งขัน พร้อมเชิญชวนชาวไทยร่วมติดตามลุ้นและเชียร์ทัพนักกีฬาไทยผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 นำโดย “เงือกจอย” เจนจิราศรี สอาดนุกว่า่ยน้ำหญิงทีมชาติไทย, “ธันย่า” ธันยพร พฤกษากร นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย, “เม” สุภาณิดา เกตุทอง นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย ร่วมด้วย “ที-โพลี” กันตภณ รอดสอาด, “ซิโน” ชินวุฒิ จันทรัตน และ “นุชชี่” ธนาวิศ สุทธิศิริ นักกีฬาเบรกลิ่งทีมชาติไทย ร่วมประกาศยืนยันความพร้อมในการสู้ศึก “ทางโจว 2022” ในครั้งนี้

สำหรับการถ่ายทอดสดครั้งนี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 จากเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งตรงกลับมาให้คนไทยได้ลุ้นและเชียร์ทัพนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล มี 11 สถานีร่วมถ่ายทอด ประกอบด้วย NBT2HD, Thai PBS, ททบ.5 HD, T Sports 7, JKN18, WORKPOINT TV 23, TRUE4U, GMM25, MCOT HD, Ch 7 HD และ PPTV HD36

นอกจากนี้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ในฐานะเจ้าของสิทธิ

การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ในประเทศไทย บนช่องทางโทรทัศน์มือถือ ช่องทางอินเทอร์เน็ต (IPTV) และโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ส่งต่อสิทธิการถ่ายทอดบนทีวีดิจิทัลผ่านกล่อง IPTV ให้ประชาชนชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทย และลูกค้า AIS ทั้งโทรทัศน์เคลื่อนที่และเน็ตบ้าน ที่จะได้รับชมการแข่งขันแบบจัดเต็มมากที่สุด ทั้งชมสดถึง 11 ช่องไฮไลต์ และรีรัน พร้อมพากย์ไทยโดยผู้บรรยายและอดีตนักกีฬาชื่อดัง รวมถึงรายการพิเศษ อัปเดตข่าวสาร เจาะลึก โดยกูรูกีฬาชื่อดัง พร้อมสัมภาษณ์สดนักกีฬาตรงจากทางโจว ทั้งบนแอปพลิเคชัน AISPLAY, กล่อง AISPLAY BOX, Android TV, SAMSUNG Smart TV, Apple TV และเว็บไซต์ <https://aisplay.ais.co.th/portal> ซึ่งเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.เป็นต้นไป

สำหรับการถ่ายทอดสดครั้งประวัติศาสตร์ที่มีช่องทีวีร่วมถ่ายทอดมากที่สุดและทั่วถึงทุกช่องทางได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัท โดยตัวโมเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, บริษัท บี.กริม แครเรียรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน), บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด และบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. ถึง 8 ต.ค. เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 14.00-18.00 น. ทางฟรีทีวี และ AIS PLAY โดยพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 23 ก.ย. เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ส่วนพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 8 ต.ค. เริ่มเวลา 20.00 น. ทั้งนี้อาจมีการถ่ายทอดสดกีฬาเพิ่มเติมอาทิ ฟุตบอลรอบแรก ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ย.

Section: กีฬา/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2566

ปีที่: 74

ฉบับที่: 23959

หน้า: 13(ล่างซ้าย), 14

Col.Inch: 62.70 **Ad Value:** 125,400

PRValue (x3): 376,200

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 11 ช่องยิงสด ทางโจวเกมส์

สำหรับประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 40 ชนิดกีฬา จาก 49 สมาคมกีฬา รวม 941 คน เป็นนักกีฬาชาย 509 คน นักกีฬาหญิง 432 คน โดย 40 ชนิดกีฬาที่ไทยส่งเข้าแข่งขัน ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน้ำ (กระโดดน้ำ/โปโลน้ำ/ระบำใต้น้ำ/วายน้ำมาราธอน), ยิงธนู, แบดมินตัน, เบสบอล (ซอฟต์บอล), บาสเกตบอล (3x3/5x5), ไมนด์สปอร์ต (บริดจ์/หมากรูกสากล/หมากรูกจีน/หมากล้อม/อีสปอร์ต), มวยสากล, คริกเก็ต, เรือกรรเชียง, เรือแคนู/คยัค, เรือยาวมังกร, จักรยาน, ขี่ม้า, ฟันดาบ, ฟุตบอล, กอล์ฟ, ยิมนาสติก, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ยูโด, กวาดินี่, มาร์เชียลอาร์ตส์ (คาราเต้, ยูยิตสู, กูราซ), วูซู, ปู่จี้กีฬา, โรลเลอร์สปอร์ต (โรลเลอร์สเกตดิ่ง/สเกตบอร์ดดิ่ง), รักบี้ 7 คน, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ, ไลต์บอร์ด), ตะกร้อ, ยิงปืน (ยิงเป้าบิน), ปีนหน้าผา, สควอช, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, เทนนิส (ซอฟต์เทนนิส), ไตรกีฬา, วอลเลย์บอล (ในร่ม/ชายหาด), เบรกกิ่ง, ยกน้ำหนัก และมวยปล้ำ